



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ปิดภาวะกัญชาเสรีทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก., บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, hfocus, ช่อง 3,5, INN, TNN, ThaiPBS, NBT)

- แพทย์ทั่วประเทศไทยร่วมลงนาม 1,363 รายชื่อ พร้อมออกแถลงการณ์แพทย์ทั่วประเทศไทย เรื่อง เรียกร้องให้ปิดกัญชาเสรีในสถานะสุญญากาศทันที โดยไม่ควรรอการประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมกัญชาและกัญชง พ.ศ. ... ที่จะมีในอนาคต เนื่องจากต้องใช้เวลาพิจารณาข้อกฎหมายตามระบบระเบียบเป็นเวลานาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนตามหลักการ “Primum non nocere/ First, do no harm”

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง กรณีหลายภาคส่วนกังวลการใช้กัญชาโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กว่า สธ.รับฟังทุกข้อกังวล จะชี้แจงกลับไปยังแต่ละเครือข่าย ส่วนประเด็นหลายภาคส่วนให้ปิดสุญญากาศกัญชาเสรี โดยไม่ต้องรอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชง พ.ศ. ... เรามาถึงจุดนี้ที่เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้ว ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร ร่าง พ.ร.บ.กัญชา จะเป็นอย่างไรต้องถาม กมธ. เพราะร่างไม่ได้ถูกตีตก หากกลับไปเหมือนเดิม ก็คิดแบบกำปั้นทุบดิน

- นายคณาพงษ์ วงศ์งาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านสหกรณ์ อ.แม่อน จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงความขัดแย้งเรื่องนโยบายกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทย กับพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อไทย และก้าวไกล ว่าเป็นเรื่องการเมือง ผู้เสียผลประโยชน์คือชาวบ้าน/เกษตรกร ที่อยากมีทางเลือกการประกอบอาชีพเพื่อมีรายได้ดูแลครอบครัว และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ หากพิจารณาทบทวนกฎหมายกัญชาใหม่ อาจทำให้ประชาชนเสียโอกาสเข้าถึงการรักษา และเกษตรกรเสียโอกาสทางเลือกประกอบอาชีพดังกล่าว



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 20 ก.ย.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 774 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,674,403 ราย เสียชีวิต 15 ราย เสียชีวิตสะสม 32,655 ราย รักษาหายเพิ่ม 919 ราย รักษาหายสะสม 4,633,559 ราย ยังรักษาอยู่ 8,189 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 617,573,821 (+378,135) ราย เสียชีวิต 6,531,909 (+1,130) ราย รักษาหาย 597,374,233 (+529,407) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. แนวโน้มสถานการณ์ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ถึงสถานการณ์โควิด 19 ว่า ดีขึ้นมาตลอด จากการประเมินภาพรวม มีผู้ได้รับวัคซีนไปแล้วสองเข็ม ร้อยละ 80 สามเข็มกว่าร้อยละ 40 ประชากรส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือติดเชื้อ ทำให้แนวโน้มโรครัดขึ้น หมายถึงโรคเข้าสู่ประจำฤดูกาล จะเริ่มน้อยลงตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี และจะไปพบสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่สูงไม่มากช่วงฤดูหนาว หลังปีใหม่ถึงเดือนมีนาคมก็จะลดลง และจะไปขึ้นอีกครั้งเดือนมิถุนายน-กันยายน 2566

2. โอมิครอน BA.4.6



สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ติดตามเชื้อโควิดโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4.6 ที่ตรวจพบครั้งแรกเดือน ม.ค. 2565 ในแอฟริกาใต้ แม้ยังไม่พบในประเทศไทย แต่จากรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาพบ BA.4 กลายพันธุ์มาเป็น BA.4.6 และกำลังเพิ่มจำนวนเข้ามาแทนที่ BA.5 อย่างช้า ๆ ขณะนี้ร้อยละ 10.3 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐฯ BA.4.6 และเริ่มกระจายไปอีกหลายแห่งทั่วโลก ทั้งนี้ BA.4.6 มีความสามารถเฉพาะตัวที่แพร่ติดต่อได้รวดเร็วกว่า BA.5 มีความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาด ประมาณ 19% เมื่อเปรียบเทียบกับ BA.5

3. โควิดเพิ่มเสี่ยงหลอดเลือดอุดตัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- ศ.นพ.พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ สาขาวิชาโลหิตวิทยา รพ.รามธิบดี กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด 19 ในระยะวิกฤตเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดได้สูงกว่าบุคคลปกติ เนื่องจากผู้ป่วยจะมีการแข็งตัวของเลือดเพิ่มขึ้น ประกอบกับการนอนพักพื้นเป็นระยะเวลานาน สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่พักรักษาตัวที่บ้าน ควรขยับร่างกายสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ทั้งนี้ วัคซีน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โควิด 19 ได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่มีผลต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน</p> <p>4. เตรียมปรับโควิดสู่โรคระบาดเฝ้าระวัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า สธ. ได้เตรียมแผนปรับโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคระบาดเฝ้าระวัง ในวันที่ 1 ต.ค. นี้ โดยเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ง่ายขึ้น หากป่วยเป็นโควิด 19 เมื่อไปพบแพทย์และได้รับใบสั่งยาแล้วสามารถไปซื้อยาต้านไวรัสที่ร้านขายยาได้ โดยผู้ป่วยทุกรายไม่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัสขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ขณะเดียวกัน กรมบัญชีกลางเตรียมออกประกาศข้อกำหนดอัตราค่ายาผู้ป่วยนอกรักษาโรคโควิด 19 ให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกค่ายา “ฟาวิพิราเวียร์ - โคลนูปิราเวียร์” ได้ตามอัตราที่ สปสช. กำหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ของ สธ. กรณีที่ตรวจร่องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกไปก่อน ให้ยื่นขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลไปยังต้นสังกัดได้</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>รายงานสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, อินโฟเควสท์, ผู้จัดการ, ch7, sondhitak, ejan, hfocus, kaohoon, thebangkokinsight, news1live, isranews, mcot, thailandplustv)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เสนอปรับลดระดับศูนย์ EOC โรคฝีดาษวานร จากระดับกระทรวงกลับมาเป็นระดับกรมตามเดิม ทั้งนี้ แม้จะลดระดับศูนย์ EOC มาเป็นระดับกรม แต่โรคฝีดาษวานรยังเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนั้น เมื่อพบผู้ป่วยต้องสงสัยยังคงรายงานและมีการสอบสวนโรค พร้อมขอให้ ร.พ.ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รายงานกรณีพบผู้ป่วยสงสัยฝีดาษวานร เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของการติดตามสถานการณ์โรคต่อไป</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รับมอบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Huo-Yan Air Laboratory</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผจก., INNNEWS, ทวีช่อง 3, 5, TNN, ThaiPBS, NBT, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.ศุภกิจ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะผู้บริหาร รับมอบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (The Huo-Yan Air Laboratory) จากมูลนิธิด้านการกุศล สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 ห้อง เพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการรับมือกับโรคโควิด 19 และโรคระบาดอื่นๆ ที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ภายใต้การประสานงานของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โดยมีนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะ เป็นตัวแทนมอบ พร้อมด้วยนายชูเจีย เซา รองประธาน บริษัท BGI Genomics ผู้พัฒนาห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน</p>	-
<p>Healthcare Trade Mission to Southeast Asia</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaigov, thereporters, plewseengern)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ร่วมงาน “Healthcare Trade Mission to Southeast Asia” พร้อมหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ ด้านตลาดโลก ถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านสุขภาพและการแพทย์กับไทย เพื่อเดินทางสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่งไทยมีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรคุณภาพและมีจิตบริการอันญาติมิตร ซึ่งเป็นจุดเด่นของบุคลากรไทย</p>	-
<p>การพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ChiangmaiNews, newtv, thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย สัปดาห์ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ (HAS) ร้อยละ 61 มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ และส่งเสริมให้มีผู้รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและศาสนสถาน หรือนักบริหารสุขา เพื่อสร้างผู้มีความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค</p>	-
<p>การรณรงค์ด้านภัย “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, ผจก., thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทยสามารถพบได้ทุกช่วงอายุ การป้องกันทำได้โดยการหมั่นสังเกตตัวเอง ตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำทุกปี หากเจ็บป่วยให้รีบไปรักษา หลีกเลี่ยงการสัมผัส</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สารเคมีโดยตรง และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หากคลำพบต่อมน้ำเหลืองโตหรือมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์</p> <p>เตือนอย่าคลิกลิงก์ ลวงดูดข้อมูลเงินหมดบัญชี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ สยามรัฐ) , เว็บไซต์(ไทยโพสต์ ข่าวสด สยามรัฐ เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติ บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า nationtv. Thebangkokinsight innnews tnn mcot thaigov amarintv. newtv. pptvhd36 ejan 77kaoded)</p> <p>- น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมีประชาชนร้องทุกข์ว่ามีมิจฉาชีพส่ง SMS แอบอ้างว่า มาจากกระทรวงสาธารณสุข หลอกให้คลิกลิงก์เพื่อขโมยข้อมูลและดูดเงินออกจากบัญชี ระบุข้อความว่า "กระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดี คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากการป้องกันโรคระบาดจากรัฐบาล คัดลอกลิงก์ไปยิงเบอร์เพื่อรับเงินตามลิงก์นี้" เตือนอย่าคลิกลิงก์โดยเด็ดขาดและอย่าแชร์ข้อความให้ผู้อื่น ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีโครงการจ่ายเงินเยียวยากรณีตามที่แอบอ้าง อย่าหลงเชื่อ อาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปสร้างความเสียหาย เช่น นำไปสร้างบัญชีปลอมทำธุรกรรมทางการเงิน นำไปลงทะเบียนซื้อสินค้าออนไลน์ อาจเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว และสูญเสียเงินจนหมดบัญชี</p>	-
<p>สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า ,ไทยรัฐ ,กรุงเทพธุรกิจ ,ผู้จัดการรายวัน ,ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า ,ข่าวสด ,ไทยรัฐ ,ผู้จัดการรายวัน ,ฐานเศรษฐกิจ ,ไทยโพสต์ ,เดลินิวส์ ,Mgronline ,มติชน)</p> <p>- ทพ.อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า จากกรณีที่ สปสช. ยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุข รพ.เอกชน 9 แห่ง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นไปตามมติบอร์ด สปสช. และคกก.หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กทม. ที่ให้ดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเรียกเงินคืน แจ้างสภาวิชาชีพยกเลิกสัญญาหน่วยบริการ เนื่องจากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข พบมีการเบิกค่าคัดกรองเมตาบอลิกไม่ตรงกับข้อเท็จจริง แต่ผู้มีสิทธิบัตรทองยังสามารถใช้สิทธิรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิเดิมได้ และเลือกสิทธิหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทางสายด่วน 1330 แอปพลิเคชันหรือไลน์ของ สปสช. สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 22,246 คน แบ่งเป็น 1.กลุ่มผู้ป่วยที่ยังนอนรักษาตัวที่ รพ.ทั้ง 9 แห่งรักษาต่อไปเช่นเดิมจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา รพ.จะยังได้รับค่าใช้จ่ายจาก สปสช. 2.กลุ่มผู้ป่วยที่มีนัดรักษาหลังวันที่ 1 ต.ค.2565 ได้แก่ นัดผ่าตัดต่างๆ หมู่งตั้งครบกิโลคลอดที่มีนัดทำคลอด ผู้ป่วยมะเร็งที่มีนัดรังสีรักษาและเคมีบำบัด ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจอัลตราซาวด์ นัดตรวจซีทีสแกน นัดตรวจ MRI ผู้ป่วยกลุ่มเร่งด่วน สปสช. จะประชุมกับ รพ.เอกชนทั้ง 9 แห่ง ให้รักษาตามที่ได้นัดหมายต่อไป</p>	-
<p>เดินทางระบบดูแลผู้ป่วยระดับประคอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ สก๊อปพิเศษ</p> <p>- สช.และภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน จัดประชุมสร้างสุขที่ปลายทางครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย. 2565 โดย นพ.มนัส โภธากรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ระบุว่าคนไทยมีสิทธิในการเลือกการรักษาในระยะสุดท้ายของชีวิตตน สช.จึงจัดทำนโยบายดูแลผู้ป่วยระดับประคอง (Palliative Care : PC) สนับสนุนให้มีกลไกนโยบายไปปฏิบัติ โดยบรรจุใน Service plan ของเขตสุขภาพ 13 เขต ครอบคลุมทุกจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนสำหรับปี พ.ศ.2566-2570 เน้นให้ครอบคลุมกลุ่ม Non-Cancer บูรณาการกับนโยบาย 3 หมอและการมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และทำงานควบคู่กับการจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยล่วงหน้า (Advance Care Planning : ACP) ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับ คือ สื่อสารความต้องการในการดูแลผู้ป่วย ลดความขัดแย้งระหว่างทีมผู้รักษากับครอบครัว ขณะที่แพทย์ทราบความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว</p>	-
<p>ประชุมวิชาการ สวรส.ครบรอบ 30 ปี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- ในการประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดเสวนาความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ของต้นทุนบริการ มีนักวิชาการด้านระบบสุขภาพร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพประชาชนคนไทย ที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมด้านสุขภาพของประเทศ และอาจกระทบการดูแลสุขภาพประชาชน ดังนั้น การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพในอนาคต จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการกำหนดนโยบายให้ตรงจุด-คุ้มค่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างประชากร เทคโนโลยีการรักษาโรค</p>	-
<p>"แฮปปี้" ยาเสพติดตัวใหม่ ระบาดชายแดนไทย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, เนชั่น, ข่าวสด, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก., Chiangmainews, thereporters, thaipbs)</p> <p>- แหล่งข่าวชายแดนไทย-เมียนมา เตือนยาเสพติด "แฮปปี้" กลั้มารระบาดหนักในร้านอาหาร สถานบันเทิง จ.ทำซ้เหล็ก ประเทศเมียนมา ขายเกลื่อนแทบทุกผับ บรรจุหลายยี่ห้อ มีทั้งเปียร์และกาแพดัง ยังไม่ข้ามมาฝั่งไทย ระบุฤทธิ์คล้ายยาเม็ด "ปาร์ตี้" ที่เคยระบาดในสถานบันเทิงไทยเมื่อ 10 ปีก่อน โดยมีส่วนผสมเป็นสาร Benzylpiperazine (BPZ) ที่มีฤทธิ์คล้าย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ยาบ้าแต่มีความรุนแรงน้อยกว่า 1 ใน 10 ของยาบ้า มีฤทธิ์กระตุ้นสมอง ทำให้เคลิ้มฝัน อารมณ์ดี เข้าสังคมได้ง่าย ไม่่วง เต็มสนุกได้ทั้งคืน	